



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๑๓๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก)/
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการกองกลาง/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/
คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนัก-วิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้รับทราบสรุปประเด็นสาระสำคัญจากการประชุมพบปะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำมาเป็นแนวทางบริหารงาน ดังนี้

๑. การพิจารณา “ร่าง” พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการของบุคลากรภาครัฐ ต่อไปในอนาคต เมื่อ พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะทำให้การพิจารณาโทษการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะมีความเข้มงวดและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากอำนาจการพิจารณาจะถูกตัดตอนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ของแต่ละจังหวัด ทำให้การพิจารณาการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นคดีพิเศษที่ถูกกำหนดให้เป็นคดีสำคัญ อันจะทำให้บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ซื่อสัตย์ สุจริต สุ่มเสี่ยงต่อการได้รับการพิจารณาโทษง่ายขึ้น

๒. ประเด็นเกี่ยวกับกับใช้เงินผิดประเภท สืบเนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้นำเงินกู้ ก.ย.ศ. ที่มหาวิทยาลัยได้รับมาใช้ผิดประเภท โดยนำเงินดังกล่าวไปใช้ในหมวดอื่น ซึ่งกรณีนี้ได้ถูกพิจารณาว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้นมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเช่นกัน

ซึ่งทั้ง ๒ กรณีที่กล่าวมาข้างต้น อาจเป็นกรณีตัวอย่างที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องพึงระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่แสวงประโยชน์โดยมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ในการนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางบริหารงานและความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อธิการบดีจึงได้มอบนโยบายและเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนด้านกฎหมายต่าง ๆ โดยเคร่งครัด

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ) นัดหารือร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองกลาง และ หัวหน้างานวินัยและนิติการ เพื่อศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ประโยชน์ทับซ้อน การครอบครองทรัพย์สินราชการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๒. ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานนำเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในวาระการประชุมของ คณะกรรมการประจำคณะ-สำนัก-วิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ